



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ เดอะเนชั่น	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b> <b>การป้องกันควบคุมโรคในคน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์บัญชา สมชัยมงคล ผอ.รพ.พบพระ จ.ตาก เปิดเผยกรณีมีชาวเด็กชาวเมียนมาป่วยด้วยอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้ามารักษาที่รพ.พบพระ ว่าเป็นเด็กที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแน่นอน แต่เพื่อความชัดเจนได้ดูตมสมองและไขสันหลังไปตรวจสอบที่สำนักกระบาดวิทยา กทม. และให้ญาตินำศพเด็กกลับไปฝังเมียนมาแล้ว โดยต้องฉีดวัคซีนป้องกันให้กับทีมแพทย์และบุคลากร รว 10 รายที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย</p> <p>-นายสมพงษ์ คูประทุมศิริ นาย ก อบต.เลิงสาบ จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นาย เสน่ห์ แจกจันทิก ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยภรรยา บุตรสาววัย 9 ขวบ และชาวบ้านอีก 2 ราย ที่ถูกสุนัขตัวเดียวกับที่กัดนายเสน่ห์กัด รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกว่า 30 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดแล้ว</p> <p>-ด้าน สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ยืนยันว่า ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเรื่องจริง และผู้ถูกสุนัขตัวเดียวกันกัดทั้ง 2 รายได้เข้าสู่ระบบติดตามการรับวัคซีนของรพ. และอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว เตือนหากถูกกัด ช่วน หรือเลียผิวหนังที่มีแผล ให้รีบล้างแผล ใส่ยา ไปพบแพทย์ และฉีดวัคซีนให้ครบตามนัด</p> <p>-สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยชายวัย 61 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการคล้ายติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากถูกแมวกัดที่มือขวา ได้เสียชีวิตแล้ว โดยต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข คาดว่าอีก 2 วันจะทราบผล สำหรับผู้ถูกสุนัขบ้ากัดอาการจะปรากฏได้ภายใน 6 เดือน</p>
กรุงเทพธุรกิจ คมชัด ลึก	<p>- นายสรวิศ ธานีโต โฆษก ก.เกษตรฯ เปิดเผยกรณีมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 2 ราย ใน จ.นครราชสีมาและประจวบคีรีขันธ์ ต้องรอ สธ.ยืนยัน เพื่อประกาศเขตโรคระบาดหรือพื้นที่สีแดงเพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสวนา เรื่อง“ฝ่าวิกฤติโรคพิษสุนัขบ้า” โดย น.สพ.วีระ เทพสุเมธานนท์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒินายสัตวแพทย์ สถานเสาวภา กล่าวว่า การกำจัดสุนัขที่ไม่มีเจ้าของให้หมดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระบาดพิษสุนัขบ้า เพราะสาเหตุที่ทำให้คนตายเกิดจากไม่สนใจแผลที่ถูกกัด คิดว่าสุนัขมีเจ้าของ เป็นลูกสุนัข แผลหายเอง จึงไม่ไปฉีดวัคซีน ดังนั้น ผู้ที่ถูกสุนัขกัด ขอให้ล้างแผลทันที ทำแผลและไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค</p> <p>สพ.ญ.สันนิษา สุรทัตต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้พบโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นเกิดจากตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องวัคซีนพบว่า วัคซีนไม่เพียงพอและส่วนหนึ่งไม่มีคุณภาพ ขณะที่ประชากรสุนัขเพิ่มมากขึ้น หากสุนัขจรจัดทั่วประเทศมีภูมิคุ้มกันเกิน 70% เชื่อว่าจะสามารถหยุดการกระจายโรคได้ เพราะ 85% ของสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัขที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และไม่ทราบประวัติ</p> <p>สพ.ญ.เบญจวรรณ ลิขณนาลัย ผอ.สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ในกรุงเทพฯไม่มีผู้เสียชีวิต และสัตว์ที่ตาย 6 ตัวเป็นสัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก อาทิ ลาดกระบัง หนองจอก และบางขุนเทียน รวมถึงพื้นที่บางเขน บางซื่อ จตุจักร ปัญหาเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนทัศนคติเรื่องการนำสุนัขไปเลี้ยงดูในสถานพักพิง และยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
มติชน เดลินิวส์	<p><b>วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเหลือพื้นที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p> <p>สยามรัฐ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>พิษสุนัขบ้า 26 จังหวัด หากพื้นที่ใดระบอบต้องตรวจสอบสัตว์เป้าหมาย 100% ในรัศมี 5 กิโลเมตร กรมฯ ได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ 1 ล้านชุด ปัจจุบันฉีดไปแล้ว 1 แสนชุด ที่เหลือจะออกฉีด หรือส่งไปช่วยเหลือท้องถิ่นที่ร้องขอ</p> <p>-นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายบังคับตรวจสอบวัคซีนในสัตว์ โดยดูจากใบรับรองของประเทศต้นทาง เมื่อเกิดเหตุพ้อค่านุขที่ตลาดนัดจตุจักรติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ทั้งที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ก่อนขาย รวมถึงมีการติดเชื้อในแถบภาคเหนือ ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ กรมฯ จึงร่วมมือกับ ออย.และกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งนำเข้าจากบริษัทต่างประเทศ 7-8 แห่ง พบว่า 1 บริษัทไม่ได้มาตรฐาน ความไวในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 2.5 IU/ML จึงส่งเรื่องให้ออย.เรียกคืนทั้งหมด และกำลังหารือกับออย.เรื่องการออกกฎหมายหรือประกาศเพื่อให้อำนาจกรมฯ ในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในสัตว์ก่อนจะอนุญาตขึ้นทะเบียนในไทย</p> <p>-นายสุชาติ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักกษา ออย.กล่าวว่า หลังจากสำนักชีววัตถุส่งเรื่องมาให้ว่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจากบริษัทแห่งหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน สำนักกษาได้เก็บตัวอย่างมาตรวจสอบซ้ำ พบว่าไม่ได้มาตรฐานจริง และขยายการตรวจสอบรุ่นอื่นๆ พบว่าไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน จึงสั่งเรียกคืนจากท้องตลาดทั้งหมด รวมทั้งส่วนที่นำเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาตรวจพบว่าตกมาตรฐาน เข้าข่ายเป็นวัคซีนปลอม ออย.จึงให้ระงับการปล่อยผ่านและเรียกคืนทั้งหมด และแจ้งให้บริษัทเพิกถอนทะเบียนตำรับ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทนำเข้า แสดงว่าคุณภาพตกมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตในต่างประเทศแล้ว ไม่ได้เกิดจากกระบวนการขนส่ง หรือเกิดขึ้นที่ประเทศไทย ขณะนี้เรื่องอยู่ในคกก.พิจารณาคดีของออย. ส่วนวัคซีนที่ถูกเรียกคืนทั้งหมด ส่วนใหญ่นำเข้าให้กับกรมปศุสัตว์ที่เดียว ยอมรับว่าติดตามได้ระดับหนึ่ง แต่เรื่องนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของการระบาด</p> <p>-ด้าน นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า กระแสข่าววัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นความจริง เนื่องจากขั้นตอนการสั่งซื้อมีการระบุประเภทวัคซีนที่แน่นอน และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นวัคซีนนำเข้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก ออย. ซึ่งมีความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบ</p> <p>-เสนอบทความ เห็นว่าควรกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยไม่ต้องเกรงกลัวบทบาทอำนาจจากส่วนกลาง และนอกจากเจ้าหน้าที่ส่วนราชการควรให้ตัวแทนชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น มีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยราชการส่วนกลางได้</p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมให้คำแนะนำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า มาจากเจ้าของไม่พาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน สุนัขและแมวจรจัดไม่ได้รับวัคซีน ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของคน เนื่องจากเมื่อถูกสุนัข/แมวกัดแล้วไม่ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ทุจริตกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ.กล่าวถึงกรณีทุจริตเงินกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต ของ สธ. ซึ่งมีนักเรียนพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีได้รับทุนด้วย ว่า ขณะนี้รวบรวมนักเรียนพยาบาลได้ทั้งหมด 254 ราย เป็นนักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ 1-4 ในจำนวนนี้ได้รับเงินทุนครบเพียง 56 ราย ค้างการจ่ายทุน 198 ราย โดยยังเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ 161 ราย นักศึกษาที่จบแล้วแต่ยังไม่ได้รับทุนไม่ครบ 37 ราย รวมเงินทุนที่ค้างจ่ายกว่า 5 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีวิทยาลัยพยาบาลฯ แต่ละแห่ง ซึ่งพร้อมส่งมอบให้สธ.ไปตรวจสอบ หวังว่าจะช่วยติดตามให้นักเรียนได้รับทุนให้ครบตามที่ตกลงไว้</p> <p>ทั้งนี้ ตามปกติกองทุนฯ จะต้องโอนเงินมาให้ช่วงต้นปีการศึกษา รายละเอียดประมาณ 40,000 บาทต่อปี ต่อเนื่อง 4 ปีจนจบการศึกษา มีทั้งที่โอนเงินมายังวิทยาลัยฯ เพื่อให้จ่ายต่อให้แก่เด็ก และที่จ่ายตรงไปยังเด็ก และพบปัญหาการโอนเงินช้าทุกปี ซึ่งจะมีการทำหนังสือไปยังกองทุนฯ เพื่อทวงถาม และกองทุนฯ จะทยอยโอนเงินมาให้ ทำให้เด็กได้รับทุนไม่พร้อมกัน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>บุหรี่ยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ม.มหิดล กล่าวถึงกรณี กมธ.การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. เสนอให้ควบคุมบุหรี่ยาเสพติด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไฟฟ้าแทนเพื่อแก้ปัญหาการล๊อคลอบนำเข้า ว่า เรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอของ กมธ.พาณิชย์ฯ ซึ่งอาจมีการเสนอกรม.หรือเสนอกรม.พาณิชย์ พิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งหากยกเลิกจริงก็ยังมีกฎหมายอื่นๆ ควบคุมอยู่ เช่น กฎหมายของ สคบ. ส่วนเรื่องบุหรีไฟฟ้าอาจทำให้คนสูบบุหรี่ธรรมดามากขึ้นนั้น งานวิจัยยังมีไม่มาก แต่บุหรีไฟฟ้ามีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด แค่อสูบ 1-2 ครั้งก็เริ่มติด และเมื่อได้สูบก็ต้องยืมเพื่อนหรือไปหาซื้อบุหรีธรรมดาสูบ ย่อมเพิ่มความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ธรรมดาได้</p> <p>นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส ผอ.สำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี กล่าวว่า กลุ่มที่เห็นว่าแค่การควบคุมก็เพียงพอ นั้น อยากให้มองว่า ขนาดมีกฎหมายห้ามนำเข้า ยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ และบุหรีไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เป็นสารเสพติด ก่อให้เกิดพิษภัยแก่สุขภาพด้วย</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p><b>ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบโปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง</p>
สวท.	<p><b>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ กทม. ของรพ.ในสังกัด 3 แห่ง ได้แก่ รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.เลิดสิน และรพ.ราชวิถี ตั้งแต่ ม.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 103,276 คน เมื่อรวมกับรพ.อื่นๆ ในกทม. เป็นจำนวน 148,103 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ จากที่กรม.ได้เร่งรัดให้การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. 2561 กรมฯ จึงสั่งการให้ทั้ง 3 รพ. ปรับจำนวนการให้บริการตามจำนวนแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมและทั่วถึง</p>
ทีวีช่อง 3	<p><b>กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชื่นชมละคร “บุพเพสันนิวาส”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงละครบุพเพสันนิวาส ที่มีการใช้ “โพล” และ “ขมิ้นชัน” มาทำรักษาแผล ว่า ต้องขอบคุณผู้สร้างละครที่สื่อสารให้เห็นวิถีชีวิตของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังได้นำเสนอประโยชน์จากการใช้สมุนไพร ได้แก่ โพล ลูกประคบ ซึ่งโพลมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อย อาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก นอกจากนี้ ยังเป็นตัวยาลูกในตำรับยาสตรี บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ และใช้ช้บน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอด</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคอุบัติใหม่</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.โรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ 2.โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ 3.โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สธ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมทั้งสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด	<p><b>76 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในวาระกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ 76 ปี ว่า กรมฯ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายใน 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์การบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ตามภารกิจสำคัญ 3 ด้าน คือ พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) คัดกรองผู้บริโภค (Consumer Protection) พร้อมสานต่อไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาองค์ความรู้ วิจัยผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่ภาคธุรกิจ สนับสนุนการแพทย์ครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมายสำคัญ คือ การทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนมีสุขภาพดี สร้างรายได้/ลดค่าใช้จ่ายให้ประเทศไทย 2 ล้านล้านบาทต่อปี</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์</p>	<p><b>ประกาศเลิกใช้ไขมันทรานส์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวภายในการประชุม “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์” ว่า ไขมันทรานส์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีการเติมไฮโดรเจนลงไปเพื่อเปลี่ยนสภาพของน้ำมันให้มีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลว โดยอาหาร 3 ชนิดที่มีไขมันทรานส์มากที่สุด ได้แก่ โดนัททอด พาย พัฟ เฟสตรี้ และเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต</p> <p>น.ส.มยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ร่างประกาศกระทรวง สธ. เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ควบคุมการผลิตอาหารที่เติมกรดไขมันทรานส์ ขณะนี้ผ่านการประชาสัมพันธ์แล้ว รอเสนอ รพ.สธ.ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ และจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัว</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>สิทธิประกันสุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิฑูรย์ เลี่ยนนาค รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า พระสงฆ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ สปสช.ดูแลให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ก่อนหน้านั้นแต่ละพื้นที่มีการจัดทำโครงการเพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หลังจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติได้ประกาศใช้ เมื่อปลายปี พ.ศ.2560 จะส่งผลให้โครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เบื้องต้น สปสช.เขตได้เร่งสำรวจเลข 13 หลัก พร้อมลงทะเบียนสิทธิให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่ ก่อนขับเคลื่อนโดยใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมของ อปท.และชุมชน สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับพระสงฆ์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ควบคุมอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2561 เรื่อง ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ระบุว่า เป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยในช่องปาก จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น ซึ่งเป็นสินค้าหรือวัสดุอื่น เช่น ลวดหรือยางวงที่นำไปคล้องหรือผูกติดไว้ในบริเวณช่องปากหรือบนฟัน หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความสวยงาม โดยไม่มีผลต่อการรักษาทางการแพทย์</p>
<p>โลกวันนี้</p>	<p><b>ประชุมวิชาการ HA</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 และมีการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวคนละก้าว..ที่เรายังก้าวต่อไป” โดยมีนางสาวรัชวิน วงศ์วิริยะ พร้อมกับทีมงานก้าวคนละก้าวร่วมเสวนา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>โรคลมแดด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สจจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนระวังโรคลมแดด หรือโรคลมแดด ซึ่งมีอาการเมื่อยล้า อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หน้ามืด บางรายอาจถึงขั้นช็อกกระตุกจนหมดสติในที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา อาจถึงขั้นทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนาน ๆ ให้ใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้า เช็ดตัว เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย ควรจิบน้ำบ่อย ๆ แม้ไม่กระหายน้ำ เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน ไม่หนา และสามารถระบายความร้อนได้ดี ที่สำคัญห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>อุดรฯ ฝึกทีมช่วยเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร รอง นพ.สจจ.อุดรธานี เปิดการอบรมวิทยากรครู ก. “ทีมป้องกันเด็กจมน้ำ” โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ, อสม., ตำรวจ, ครู และสาธารณสุข เข้ารับการอบรม</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>รพ.มหาสารคามส่งเสริมสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพบุลย์ อัครธนบดี รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ รพ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนส่งเสริมสุขภาพ “Health Share” สุขภาพดี วิถีคนมหาสารคาม ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นางแจ่มจิตรี พูลสวัสดิ์ รองผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยใช้ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย จัดโดย สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไซยาโมเดล : โมเดลเครือข่ายเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแก่แกนนำสุขภาพ 19 อำเภอใน จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 13 มี.ค. 2561 มีผู้ป่วย 143 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ เมือง กาญจนดิษฐ์ บ้านตาขุน ดอนสัก และพนม</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.สังขละบุรี จัดโครงการ “พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำแบบบูรณาการ ก่อนนำส่งรพ.สังขละบุรี ประจำปี 2561” โดย นพ.กฤษดา วุฒยากร ผอ.รพ.สังขละบุรี เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น</p>
เว็บไซต์ช่อง 7	<p><b>ร้องแพทย์สภาตรวจสอบคลินิกผ่าตัดแปลงเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิมพ์นิภา เดชกุล หรือเพ็ญส อายุ 33 ปี สาวประเภทสอง ได้เข้ารับผ่าตัดแปลงเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านรัชดาภิเษก แต่หลังจากผ่าตัดอวัยวะเพศไม่สามารถใช้งานได้ ปากช่องคลอดมีขนาดเล็กและอยู่สูงเกิน ทำให้ปัสสาวะรดขาตัวเอง ซึ่งแพทย์ไม่ได้แนะนำการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด เมื่อติดต่อไปยังแพทย์และคลินิกดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อแพทย์สภา และสธ. ให้ตรวจสอบแพทย์ 2 คนที่ทำการผ่าตัด ว่าเป็นศัลยแพทย์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงหรือไม่ และขอให้ตรวจสอบสถานประกอบการว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ได้มาตรฐานในการทำผ่าตัดใหญ่หรือไม่</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>ร้องเรียนเลี้ยงสุนัขในรพ.สต.</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ หนูย มนุษย์ธรรมดา ชาววันหยุด แจ้งข้อมูลว่า แม่บ้านที่รพ.สต.คลองอุดมชลจร จ.ฉะเชิงเทรา ได้เลี้ยงสุนัขในอาคาร รพ.สต. มีการอุ้มสุนัขแล้วมาหยิบของหยิบบัตรให้ผู้ป่วย รวมทั้งนำสุนัขขึ้นมานอนบนโต๊ะบัตรคิว</p>
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p><b>กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองไม่น่าทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ECA International ผู้ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพและการดำรงชีวิตในต่างแดน เปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองในเอเชีย ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2018 โดยสิงคโปร์ยังคงติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ตามด้วยเมืองบริสเบนและแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ส่วนกทม.เป็นเมืองอันตรายสำหรับการพักผ่อนในระยะยาว เนื่องจากมีปัญหามลภาวะที่รุนแรง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>วิตามินดีลดเสี่ยงมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นักวิจัยนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นศึกษาประโยชน์ของวิตามินดีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งของประชากรในแถบเอเชีย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขแห่งญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วม 33,736 ราย อายุ 40-69 ปี ใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 16 ปี พบว่าระดับวิตามินดีที่สูงอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้ชายมากกว่ากลุ่มสตรี</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch